

บทที่ 5

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาล ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน ผู้วิจัยนำเสนอ ผลการวิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงระดับความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของ เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของ เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำแนกตามความเห็นของประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความเห็นของประชาชนที่มีความสอดคล้องในการพัฒนา การจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกันมีความเห็น ต่อความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปของตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย จำนวน 1,683 ครัวเรือน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน และมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปของตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1,683 ครัวเรือน คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 324 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับระดับความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชนเป็นมาตรฐานประมาณค่าของลิเคิร์ต แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบโดยวิธี t -test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD

สรุปผลการวิจัย

การศึกษา ความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลสรุปตามลำดับดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุกอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 182 คน มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 149 คน มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 192 คน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 52 คน

2. ความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 12 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านแผนการศึกษา ด้านแผนงานสาธารณสุข ด้านแผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านแผนงานเคหะและชุมชน ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านแผนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านแผนงานการเกษตร ด้านการดำเนินงานอื่น และด้านแผนงานการพาณิชย์

3. การเปรียบเทียบความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน เมื่อจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ดังนี้

เพศ พบว่า เพศชาย เพศหญิง โดยรวมมีระดับความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันในส่วนด้านแผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านแผนงานสาธารณสุข ด้านแผนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านแผนงานการพาณิชย์ และด้านการดำเนินงานอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านแผนงานเคหะและชุมชน ด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และด้านแผนงานการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมมีระดับความเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันในด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อาชีพ พบว่า โดยรวมมีระดับความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันในด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านแผนการศึกษา และด้านแผนงานสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า โดยรวมมีระดับความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการวิเคราะห์ความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให้ตรงความต้องการตามการประชามหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ก่อนที่จะทำงบประมาณ

ด้านแผนงานการรักษาความสงบภายใน ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่ป้องกัน ให้มากพอต่อการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ด้านแผนงานการศึกษา ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตรงความต้องการประชาชน

ด้านแผนงานสาธารณสุข ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านบริการสาธารณสุขมากขึ้น

ด้านแผนงานสังคมสงเคราะห์ ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการจัดงบประมาณเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพให้มากขึ้น

ด้านแผนงานเคหะและชุมชน ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึง

ด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการจัดงบประมาณด้านการป้องกันปราบยาเสพติดในพื้นที่ให้มากขึ้น

ด้านแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับส่งเสริมการกีฬาให้มากขึ้นตรงตามความต้องการประชาชน

ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการจัดทำงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มากขึ้น

ด้านแผนงานการเกษตร ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีจัดงบประมาณเกี่ยวกับส่งเสริมประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีกให้มากขึ้น

ด้านแผนงานการพาณิชย์ ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการจัดทำงบประมาณการตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อการขายค้า

ด้านการดำเนินงานอื่น ประชาชนเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มากขึ้น

อภิปรายผล

จากการศึกษาความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชน มีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะนำมาอภิปราย เพื่อตอบข้อคำถามตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานของการวิจัย ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความเห็นต่อความสอดคล้องต้องการพัฒนาในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า

1. เพศ พบว่า เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุสิณี ดวงประสาท (2550 : 103) ที่ได้ศึกษา ปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังของเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนิภา รัตตะเวทิน (2547 : 9) ที่ได้ศึกษาการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษายังพบว่าเพศชายเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกมีความสอดคล้องทุกด้านสูงกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

1.1 เพศชาย เห็นว่า การพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจการปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งลิขิต ชีรเวทิน (2548 : 267) ได้กล่าวไว้ว่า การกระจายอำนาจการปกครองนั้น มีความสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคือ การกระจายอำนาจถือเป็นรากแก้วของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องด้วยประชาธิปไตยต้อง

ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนบน คือ ระดับชาติ และโครงสร้างส่วนล่าง คือ ระดับท้องถิ่น การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น อย่างแท้จริงคือรากแก้วเป็นฐานเสริมสำคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจ มีความสำคัญในเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาชนบท และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการปกครองในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

1.2 เพศชาย เห็นว่า การจัดทำงานประมาณเกี่ยวกับการป้องกันภัยไฟไหม้ เช่น การดับเพลิง การจัดทำงานประมาณเกี่ยวกับการจัดการลดดับเพลิงรถบรรทุกน้ำไว้บริการมีอยู่อย่างเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา (2551 : 75) ที่ได้ศึกษา ความสอดคล้องของการจัดทำบริการสาธารณะ กับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่มีความต้องการบริการสาธารณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง

2. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุสิณี ดวงประสาท (2550 : 103) ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ จันทร์หาว (2555 : 60) ที่ได้ศึกษา ทักษะกิตติของ เจ้าหน้าที่งบประมาณที่มีต่อการบริหารงบประมาณของหน่วยงานกำกับดูแลประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษา ยังพบว่าระดับการศึกษา มีขมปลายหรือเทียบเท่าเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงานประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกมีความสอดคล้องทุกด้านสูงกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่าและอนุปริญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

2.1 ระดับการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า เห็นว่า การพัฒนาการจัดทำงานประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับ เทศบาลตำบลเวียงคุก (2553 : 3) ในนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ได้แก่ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจ้างครูต่างประเทศ สอนวิธีพุทธ ฝรั่งส่งเสริม การศึกษาขยายการบริการการศึกษาทั้งในและนอกระบบสนับสนุนกิจกรรมวิชาการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพด้านวิชาการทาง

การศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการด้านนันทนาการและกีฬาสำหรับเยาวชน

2.2 ระดับการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า เห็นว่า การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลให้มีระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ดีมีคุณภาพให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินทร อินทร์สว่าง (2542 : 82) ที่ได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของงบประมาณพบว่าลักษณะของงบประมาณมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการดำเนินการในสัดส่วนที่สูง โครงสร้างของงบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา และเงื่อนไขของการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ห้ามมิให้ตั้งงบประมาณมากกว่ารายรับ ทำให้ลักษณะของงบประมาณยังคงผูกพันกับปีก่อนอยู่มาก สำหรับเงินอุดหนุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่องบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาในระดับประถมในทุกภาคส่วน

3. อาชีพ พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา เดชภิมล (2546 : 126) ที่ได้ศึกษาการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอรินจ่าราช จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของค่านวล สาคร (2553 : 75) ที่ได้ศึกษาการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า อาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่าง ซึ่งจากการศึกษายังพบว่าข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกมีความสอดคล้องทุกด้านสูงกว่าอาชีพเกษตรกร ค้าขาย/รับจ้างหรือลูกจ้าง เอกชน และอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

3.1 ว่าอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเห็นว่าการพัฒนาการจัด ทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในด้านแผนงานสาธารณสุข ได้แก่ การจัดการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการเข้าถึงการให้บริการ

สาธารณสุขและ การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ เทศบาลตำบลเวียงคุก (2553 : 4) ในด้านสาธารณสุข ได้แก่ การจัดอบรมการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนโดยการจัดหาพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอ โครงการบ่อน้ำบาดน้ำเสียและ โรงฆ่าสัตว์ แต่อาชีพเกษตรกร ค้าขาย/รับจ้างหรือลูกจ้างเอกชน และอาชีพอื่นๆ ยังเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร

3.2 ว่าอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ เทศบาลตำบลเวียงคุก (2553 : 4) ในนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลให้มีระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ดีมีคุณภาพให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4. หมู่บ้านที่อาศัย พบว่า หมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็น ไปตามสมมติฐาน ซึ่งต่างกับงานวิจัยของ สุวิทย์ จันทร์หาว (2555 : 60) พบว่า ท้องถิ่นที่อาศัยที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษายังพบว่า หมู่ที่ 8 ชุมชนเวียงแก้วเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก มีความสอดคล้องทุกด้านสูงกว่าทุกชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

4.1 หมู่ที่ 8 ชุมชนเวียงแก้ว เห็นว่า การพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุก สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนนในหมู่บ้าน และการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ชุมชนมีความสอดคล้องกับต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ เทศบาลตำบลเวียงคุก (2553 : 4) ในนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ประสานกับสำนักงานประปาเพื่อใช้อุปโภค - บริโภคต้องสะอาดและมีเพียงพอตลอดฤดูกาล ประสานงานด้านบริการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ การคมนาคมสื่อสาร รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในเครือข่ายช่วยเหลือ ปรับปรุงระบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและลำห้วย แต่ชุมชนอื่นๆ ยังเห็นว่าการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

4.2 หมู่ที่ 8 ชุมชนเวียงแก้ว เห็นว่า การพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาล ตำบลเวียงคุก สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในด้านแผนงานการบริหารงานทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับจ้างบุคลากรมีเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหา ของประชาชน การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล มีความสอดคล้องกับ ความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ จักรแก้ว (2551 : 85) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการบริหารงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลประจำการและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลการเมือง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมากและการ พัฒนาบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรดิตถ์ที่บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลเสนอ อันดับแรกคือ ควรพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน แต่ชุมชนอื่นๆ ยังเห็นว่าการ พัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงคุกยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป ความสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน ที่ได้มาจากการประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนา มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณของเทศบาลตำบลในแต่ละปีงบประมาณต้องมีการจัดทำ ประชาคมก่อนจัดทำแผนพัฒนา

1.2 ด้านแผนงานการรักษาความสงบภายใน การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการ จัดหาเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยมีเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อย สุด ข้อเสนอแนะควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยให้มีเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน

1.3 ด้านแผนงานการศึกษา การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้มีเพียงพอสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน

1.4 ด้านแผนงานสาธารณสุข การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านบริการสาธารณสุขมูลฐานมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านบริการสาธารณสุขมูลฐานมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

1.5 ด้านแผนงานสงเคราะห์ การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสตรี (ผู้หญิง) มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสตรี (ผู้หญิง) มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มากขึ้น

1.6 ด้านแผนงานเคหะและชุมชน การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการจัดให้มีน้ำประปา เช่น การขยายเขตประปามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการจัดให้มีน้ำประปา เช่น การขยายเขตประปามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

1.7 ด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของการจัดทำงบประมาณการป้องกันและปราบยาเสพติดสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณการป้องกันและปราบยาเสพติดสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มากขึ้น

1.8 ด้านแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การจัดทำงบประมาณการส่งเสริมการศึกษา เช่น สร้างสนามกีฬาในพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณการส่งเสริมการศึกษา เช่น สร้างสนามกีฬาในพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

1.9 ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

1.10 ด้านแผนงานการเกษตร การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่) มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่) มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

1.11 ด้านงานการพาณิชย์ การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งสหกรณ์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

ข้อเสนอแนะควรจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการร่วมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

1.12 ด้านการดำเนินงานอื่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อเสนอแนะควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ให้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการการวิจัยคราวต่อไป

2.1 ควรศึกษา ความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาล
ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของประชาชนในเขตอำเภออื่น
และในเขตจังหวัดอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อมูลความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดทำ
งบประมาณของเทศบาล มาปรับปรุง พัฒนาการจัดทำงบประมาณของเทศบาลต่อไป

2.2 ให้ปรับปรุงเครื่องมือในการวัด การเก็บข้อมูล คือ ควรที่จะใช้แบบสอบถาม
ควบคู่กับการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น